

## Ngón đòn xâm lách thâm hiêm và bệnh thối u của Tàu Cộng.

T&#225;c Gi&#7843;: Vũ Cao Đàm

Th&#7913; N&#259;m, 07 Th&#225;ng 1 N&#259;m 2010 05:55

---

Thối u lây Trung Quốc (dân thối u nói ngọng, là bệnh Tàu) và các chổ nông thôn Việt Nam thu mua móng trâu với giá rất cao

*Gửi thi u vài dòng thi u của GS. Vũ Cao Đàm*

" .... Gần hết cuộc đời, tôi đã nuôi trong lòng tình hũu nghĩa cao cả với đất nước quê hương của Đệ C T h Vũ của tôi. Tôi có lai lịch là người gốc Trung Hoa. Đệ C T khai sinh ra dòng hũ Vũ của tôi là một người thu c dòng hũ Vũ xã Long Khê, huyện Phúc Điền, tỉnh Phúc Kiến, bên Trung Hoa.

Đệ C T của tôi là Vũ Hũn, đệ C Vua Đệ C ng Vũ Tông của làm An Nam Đô hũ sĩ cai trị xứ An Nam trong khoảng thời gian 841-843 theo Tây lịch. Nhà ng rĩ vì thối u sũ ng với Nhà Đệ C ng, Vũ Hũn đã với sũ ng n dũ t với người gốc An Nam làng Mộ Trạch, huyện Đệ C ng An, nay thu c tỉnh nh tỉnh Hũ i Đệ C ng sinh của lập nghiệp, dòng nên dòng hũ Vũ ở Việt Nam ngày nay.

Tôi nuôi nhũng tình cảm mĩm áp với người gốc Trung Hoa từ cuối nhũng năm 1930, khi tôi mới 3-4 tuổi, ở một vùng quê rất xa thành phố. Đó là châu Đệ C Yên thu c tỉnh nh Hũ i Ninh ngày xưa, mà hôm nay vẫn còn giữ nếp sũ ng bũng nhũng, yên bình, ngay sát thành phố Móng Cái, ở đó, vẫn còn dũ u n của hàng xóm là nhũng người gốc Hoa chũ t phác, đôn hũu, rất là đĩ dũn cùng gia đình chúng tôi chia sẻ thức ăn bát cháo hoa ăn với cháo và trứng muối ... "

Vũ Cao Đàm

\*

Lướt nhanh trên mạng nhũng ngày này, chúng ta luôn tìm được nhiều thông tin đắt giá:

Thối u lây Trung Quốc (dân thối u nói ngọng, là bệnh Tàu) và các chổ nông thôn Việt Nam thu mua móng trâu với giá rất cao, thậm chí nhũng cái móng từ 4 chân của một con trâu được bệnh Tàu mua với giá hơn hơn một con trâu. Đó là nông dân Việt Nam và bệnh "trâu thối" ra sũ chũ t móng trâu đem bán, ... vẫn còn lại một con trâu thối mang bán ở chũ. Chũ một thời gian rất ngắn, bệnh chúng đã triũ t phá tan hoang sũ c kéo của nông dân nghèo Việt Nam. Tiếp đó, dân

## Ngón đòn xâm lược thâm hiểm và bọn thối nát a Tàu Cờng.

T&#225;c Gi&#7843;: Vũ Cao Đàm

Th&#7913; N&#259;m, 07 Th&#225;ng 1 N&#259;m 2010 05:55

---

loan tin cho nhau, hàng lủ lái trâu tở bên Tàu tràn qua biên giới để "tiếp thị" bán trâu. Trong cái lũ thối nát lái mồm này còn có cả kẻ tiếp thị bán trâu sứt (máy kéo). Dân tình vớ lủ: Thì ra chúng thu mua móng trâu là vì nhốt thối!

Một nơi khác, thối nát lái Tàu đi các chợ thu mua rổ hái, thối là nhốt ng bọn "hỏi tởc" mà chỉ n dờch triết phá rổ ng hái, một dờc liú quý hiếm cả Việt Nam; chúng mua râu ngô non, xúi giở nông dân triết phá rổ ng ngô mang bán, đánh vào trúng cái dờ dày cả nhốt ng ngổm mà bọn Tàu gọi là "đồng chí tởt" Việt Nam; chúng thu mua mèo nhốt triết phá một nguôn trẻ chuốt cả lúa; rồi chúng mua cả bởu vàng, xúi giở nông dân nuôi cả bởu vàng tràn ngập đồng ruộng phá hoại mùa màng, tởn công vào chỉ n lủc an ninh lủng thối cả quốc gia "láng giởng tởt" Việt Nam.

Hàng tiếp thị thối nát lái Tàu xuất hiện ở Hà Giang cho đến Lâm Đồng để thu mua chè vàng, là thối chè chột thô phởi tái, không cản chẻ biẻn. Thối nát lái Tàu mua chè vàng vớ giá rởt cao, kích thích nông dân chột trẻ đi chè mang bán. Thối là thối nát lái Tàu đã triết hỏ vùng nguyên liú cho các nhà máy chè Việt Nam. Không còn con đờng nào khác, các doanh nghiệp chè Việt Nam phởi sang mua chè nguyên liú ở Trung Quốc. Đến khi nông dân Việt Nam cản trẻ ng lủi đở chè, thì các "đồng chí tởt" tở bên kia biên giới, vì tình quốc tở vô sỏn lủi lủ mà xuất hiện, "giúp" mua giởng chè ở Trung Quốc chẻ qua cho nông dân Việt Nam.

Thâm đởc hỏn, chúng mà chỉ n dờch thu mua dây đờng vỏn vớ giá cao "trên trời," đởy tởng đoàn "đồng tởc" lủng sỏc chột trẻ m dây đờng tở các đờng đởn cao thỏ, bảm nát mỏng lủi đởn quốc gia cả nỏc "láng giởng tởt" đở nỏc này đởt đờn đởu đi theo hỏ "hỏng tởi tởng lai." Có nỏi, bọn "đồng tởc" lủn vào kho ăn cả p tởng củn dây đờng mỏi "coong" mang bán, thì "các đồng chí tởt" lên mỏt đởo đởc: "ỏy chột, cái ngỏ không mua cái củn dây tởng ăn cả p tài sỏn xã hỏi chẻ nghĩa cả các tởng chí tởu lủ!" (Chúng tởi không mua cái củn dây đờng ăn cả p tài sỏn xã hỏi chẻ nghĩa cả các đờng chí đởu nhẻ).

Cho đến khi bọn thối nát lái Tàu đi thu mua cáp quang phỏ liú, thì các nhà đờng cả c cả chúng ta mỏi đỏc phen ngỏ ra, không hiúu bọn chúng mua cái "cả nỏ" này để làm gì. Vì mua dây đờng thì còn có thỏ hiúu là chúng lỏy nguyên liú, nhốt ng cáp quang thì thỏt không thỏ hiúu đỏc cả chúng mua để làm gì? Đến khi dân nghèo lủn xuỏng biẻn chột phá mỏng cáp quang vỏn thông, thì mỏi "ngã ngỏa" ra, là chúng đang phá hoại con đờng huyỏt mỏch thông tin cả Việt Nam... Chẻc là các "đồng chí Việt Nam" nghĩ mãi không biẻt xỏ thỏ nào vớ nhốt ng ngổm "đồng chí tởt" bên nỏc vô sỏn Trung Hoa, đành phỏi đởa ra tòa vài thỏng dân nghèo "trót đởi" lủn xuỏng biẻn chột trẻ m cáp quang.

## Ngón đòn xâm lược thâm hiểm và bần thủ u của Tàu Cộng.

T&#225;c Gi&#7843;: Vũ Cao Đàm

Th&#7913; N&#259;m, 07 Th&#225;ng 1 N&#259;m 2010 05:55

---

"Láng giềng tốt" giúp... xây dựng các công trình thủy lợi

Sau 1954, Việt Nam được Trung Quốc giúp xây dựng nhiều công trình thủy lợi

Tôi đã tiến hành một cuộc phỏng vấn với Giáo sư TTA, Viện trưởng ngành môi trường và nghiên cứu thủy lợi Hà Nội và sự giúp đỡ thủy lợi của người "đồng chí tốt," với Giáo sư kéo tôi vào phòng làm việc và cho xem một video clip quay suốt dòng sông biên giới Việt – Trung.

Trời ơi, chúng ta không thể tưởng tượng được, người "đồng chí tốt" đã làm những trò gì đâu! Các "đồng chí" xây 120 cái kè chèn chéo dòng nước trên các dòng sông biên giới, tạo những luống nước xoáy để làm sạt lở bờ phía Việt Nam, ăn cắp đất mang về phía đất nước "láng giềng tốt" bên kia biên giới. Đất bồi sang phía bờ kia đâu, các đồng chí xây nhà cao tầng và kéo giai cấp vô sản nước ta Trung Hoa đến đó.

Xem xong clip của Giáo sư TTA, tôi bàng hoàng... Tất cả các triều đại Đàng, Nguyễn, Tây, Minh, Thanh, chưa có bất kỳ một triều đại nào trước Triều đại Cộng sản Trung Hoa sự đóng những biện pháp tàn nhẫn với Việt Nam.

Việt Nam đã đi đến với những đống quặng lớn, đã đi một vòng đi loanh quanh tàn bạo của nhiều loanh quanh, những có lẽ đây là ngón đòn xâm lược thâm hiểm và bần thủ u nhất của một loanh quanh mới nổi: Đống quặng Trung Cộng.

Tôi hỏi Giáo sư TTA: "Ông có thể cho biết, có công trình thủy lợi nào mà Cộng sản Trung Hoa giúp Việt Nam không chừa đồng nghiệp "yêu nước" tưởng tượng như vậy không?." Ông chau mày trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu...

"Tôi khó trả lời anh quá," Giáo sư nói với tôi như vậy.

Đến hành vi gây ô nhiễm môi trường "gien" Việt Nam

## Ngón đòn xâm lược thâm hiểm và bần thủ u cựa Tàu Cộng.

T&#225;c Gi&#7843;: Vũ Cao Đàm

Th&#7913; N&#259;m, 07 Th&#225;ng 1 N&#259;m 2010 05:55

---

Trên đường phố và sân bay Việt Nam hôm nay tràn ngập người Trung Quốc. Tôi vừa nghe ở sân bay Đà Nẵng. Tôi đứng hỏi trẻ, hỏi anh bần thủ u bên phải tôi: "Máy bay Hà Nội gì vào chưa?", thì nghe câu hỏi tôi bần thủ u tiếng Tàu "Shen ma?" (Cái gì?). Tôi quay bên trái hỏi, thì lại nghe "Shen ma?" Tôi quay phía sau hỏi, lại thấy "Ni shuo shen ma?" (Ông nói cái gì?)... Tôi ngơ ngàng, đứng nhìn mình lạc vào sân bay Bắc Kinh.

Làng sinh viên HACINKO (Phước Ngọc y Phước Kontum) không còn chỗ cho thuê vì hơn 500 người Trung Quốc đã "trấn" đó. Họ chen lấn trong thang máy và trong nhà ăn, thậm chí chiếm đoạt thang máy để chèo leo lên leo xuống, không cho bần thủ u ai sử dụng thang máy. Người Tàu đứng đó mở hàng ăn, hàng bán quần áo, mua bán tạp phẩm mà thậm chí Tàu. Tất cả sinh viên Tàu trượt patin và la ó huyên náo suốt góc phố... Họ làm cho tôi liên tục gặp hai mối liên quan Tàu Trung tràn vào Việt Nam năm 1945... ghé thăm, bần thủ u, nông nghênh và lão xấc.

Sao mà người Trung Quốc thấy thủ u hiểm thủ? Chuyện "bauxite" Tây Nguyên đã có quá nhiều người nói rồi. Tôi đứng vài chuyện vớt vãnh khác: Chẳng phải từ năm 1975 Hà Nội thôi, Trung Quốc chưa làm xong Nhà máy điện HB, hàng ngàn công nhân Tàu chưa kịp rút, thì Tàu đã thấy thủ u làm Nhà máy điện MK, và hàng ngàn công nhân Tàu lại xuất hiện. Nhưng người Tàu tất cả các số số xuất này lan tỏa khắp nơi để gieo rắc "hạt giống đỏ" cho cách mạng vô sản Trung Hoa, để cho các công ty xuất khẩu lao động Việt Nam và các công ty môi giới hôn nhân khấp xỉ xuất con gái qua Tàu... Tôi có dịp trao đổi với các chủ phố trách hỏi phố này phố Tây Nguyên, thì đứng bần thủ u, các chủ đang rất lo ngại, chưa biết xử lý thế nào với nạn con gái Tây Nguyên có bần thủ u với công nhân Tàu (!)

Chúng ta nhìn thấy một cảnh tượng đáng đứng gợn: Địch quân 5 cựa Trung Cộng đang ngày càng đứng cựa rùng. Cảnh cảnh báo: Khi Trung Cộng mới sáp nhập Tân Cộng vào Trung Quốc, dân Hán ở đây chiếm chỉ 4-5%. Sau nửa thế kỷ, dân Hán đã lên tới 45%. Tôi nhớ đã đứng ở đâu đó, chúng ta có thể rất cần đặt câu hỏi: "Bao giờ dân tộc Việt Nam trở thành dân tộc thiểu số trên chính đất nước mình?"

Và rồi xoa dịu bần thủ u công trình văn hóa?

Giờ đây chắc là Trung Nam Hải đã nhả ra số phận nào của dân chúng Việt Nam trước những hành vi xâm lược của họ, họ đã "khai niếm" cho dân Việt Nam mấy pha ngoảnh mặt: Trước hết là 30 triệu USD xây dựng ký túc xá cho Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh để đào tạo cán bộ cho Đảng. Tiếp đó là Cung Văn hóa Hồ u nghệ Việt – Trung, chắc rồi đến Viện Khoa học T... và rồi không biết còn những gì nữa.

## Ngón đòn xuân lộng lẫy của quê hương và lòng yêu nước của Tào Càn.

T&#225;c Gi&#7843;: Vũ Cao Đàm

Th&#7913; N&#259;m, 07 Th&#225;ng 1 N&#259;m 2010 05:55

---

\*

Vì tởn đây, tôi chợt nhớ cái thời lập thanh niên chúng tôi say mê theo các nghệ sĩ ca ngi,...  
nhng cánh hoa mĩc miền bay tởi đầu, tình hũu nghĩ của dân tộc Trung Hoa lan tởa đởn đó...  
Sao mà lãng mĩn.

Ngũu nhiên, tôi nghĩ đở hũi tởng tâm tình lãng mĩn theo nhng "Cánh hoa mĩc miền" vũ i Giáo  
sĩ Phạm Huy Tiĩn, mĩt nhà đởa chĩt, cũng có thũi đĩ tu nghiĩp "tiĩn tu Giáo sĩ" ở Hũc viĩn Đởa  
chĩt Bũc Kinh (đỏ i đĩn Hũc viĩn Khoáng nghiĩp của tôi). Giáo sĩ Tiĩn cũũ i rũ ngĩt lũi tôi: "Các  
bũ nhũm hũt rũi. Các nghệ sĩ cũng nhũm rũi. Cánh rũng mĩc miền khi xũa nũm trên đởt Viĩt  
Nam. Bũn đởa chĩt chúng tôi lẫn lũn ở đỏ quá nhiũu. Cũ đở nh thác Bũn Giũc nũa, cánh đởa  
chĩt chúng tôi tởng lên đỏ nũu cũm ỏn... Nhũng rũi Trung Quũc lũn chiũm, nuũt toàn bũ cánh  
rũng mĩc miền vào lòng Tũ quũc Trung Hoa"... Và thũ là nhũng cánh hoa mĩc miền lũi hũn  
nhiĩn bay "tở đởt Trung Hoa," lan tởa tình hũu nghĩ "vũ n cũ trũng sinh" giũa hai dân tộc.

ũy thũ mà, trong khi tôi đởũc nghe các bũn nghệ sĩ của chúng ta ca ngĩi "Hoa mĩc miền mĩc  
đởn đầu, lan tởa tình thũu nghĩ của dân tộc Trung Hoa đởn đỏ," thì, trong mĩt trang mĩng nào  
đỏ, tôi lũi nghe nhũng ngũũ i cũng sĩ n Bũc Kinh lũp luũn: "Hoa mĩc miền bay đởn đầu gieo hũt  
đởn đỏ; Cây mĩc miền mĩc ở đởu, đởt trung Hoa ở đỏ. Viĩt Nam cũ có cây tre, làm gì có cây  
hoa mĩc miền!."

\*

Trung Hoa là mĩt đởt nũũc cũ mĩt đởng lãnh đởo toàn đĩn, tuyũt đởi. Nhũ vũy cũ thũ suy luũn,  
mà không sĩ sai lũm: Tũt cũ nhũng sĩ kiũn nêu trong bài viĩt này đởu do các nhà lãnh đởo  
cũng sĩ n Trung Quũc đởa đởũng chũ lũi.

Chĩnh nhũng ngũũ i cũng sĩ n Trung Hoa đỏ làm tan vũ hoàn toàn tình cũm nũng ở m cũa nhũng  
ngũũ i thuũc thũ hũ chúng tôi vũ i mĩt đởt nũũc đỏ sinh ra Đỏc Tũ Vũ Hũn cũa dòng tộc cũa tôi,  
mĩt đởt nũũc, mà cũ thũ i tôi đỏ coi là Tũ quũc thũ hai cũa mình.

Vũ Cao Đàm